

Số: /BC-THTTA1

Tân Hồng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác dân vận ở đơn vị 06 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Công văn số 764/UBND-HC ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 06 tháng đầu năm 2024.

Trường Tiểu học Tân Thành A1 báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận ở đơn vị 06 tháng đầu năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Nhà trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục với chủ đề năm học là “*Đoàn kết, thân thiện, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả*”; xây dựng thương hiệu, tạo uy tín cho trường; ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Xây dựng trường học hạnh phúc, làm cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh có cảm nhận “*Mỗi ngày đến trường là một ngày vui*”. Đảm bảo môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, an toàn, tạo điều kiện để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng lực sẵn có của từng cá nhân, giúp học sinh hình thành và phát triển những nhân tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục - Đào tạo và UBND xã đã chỉ đạo cho trường thực hiện tốt công tác phát triển giáo dục, ổn định trường lớp, huy động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu kế hoạch 100%. Không có học sinh bỏ học.

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, số học sinh nổi bật tăng nhiều so với năm học trước cả về chất lượng và số lượng. Tất cả giáo viên đã thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành.

Duy trì và củng cố vững chắc kết quả Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ. Công tác xã hội hoá giáo dục ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, chất lượng giáo dục được quan tâm và ổn định, nề nếp, kỷ cương trường học có nhiều chuyên viên tích cực. Đa số giáo viên đều có xây dựng kế hoạch khắc phục tình trạng dạy học chủ yếu *đọc-chép*, biện pháp dạy học có hiệu quả, phù hợp với đối tượng học sinh.

Học sinh tham gia các phong trào, Hội thi cấp Huyện đạt thành tích cao.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Công tác chỉ đạo quán triệt triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Kế hoạch số 22-KH/BDVHU-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Huyện về phối hợp thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2024; kết quả ban hành các văn bản cụ thể hóa công tác lãnh đạo triển khai thực hiện.

Chi ủy, nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo quán triệt triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Kế hoạch số 22-KH/BDVHU-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Huyện về phối hợp thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2024 đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Ngay từ đầu năm nhà trường đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác dân vận; tăng cường nâng cao chất lượng công tác dân vận của Chi bộ, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường gắn công tác dân vận với công tác tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

2. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người được phân công theo dõi, thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tập huấn các văn bản của cấp trên về công tác dân vận chính quyền và các văn bản khác liên quan cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Ngoài ra công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội cũng được duy trì và phát huy hiệu quả tốt.

Các chuyên đề pháp luật chủ yếu về Luật Hộ tịch, Công chứng, Luật Đất đai, về phòng chống dịch bệnh, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em, các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, xử lý vi phạm hành chính, thủ tục hành chính được quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thường xuyên.

Nhà trường đã chỉ đạo chuyên môn thông qua các hoạt động giáo dục, tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị - văn hóa – xã hội với nhiều hình thức phong phú, gắn với chủ đề tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chủ quyền biên giới, hải đảo; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Tăng cường phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên thường xuyên gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào Thi đua yêu nước, cơ quan văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm túc điều lệ đảng quy định mỗi tháng sinh hoạt một kỳ. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với từng thời điểm; luôn chú trọng việc phối hợp công tác giữa tập thể lãnh đạo đơn vị với Ban chấp hành Công đoàn đơn vị, Đoàn Thanh niên... nhằm nắm bắt tình hình hoạt động cũng như tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Trên cơ sở đó, lãnh đạo đơn vị tiếp thu và tổ chức thực hiện phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của viên chức, người lao động.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và Kế hoạch số 22-KH/BDVHU-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Huyện về phối hợp thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2024,...

Nhà trường chủ động, phối hợp tốt với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, tham gia tích cực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, vận động các nhà mạnh thường quân hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường như: Tập, SGK, BHYT, BHTN... nhằm nâng cao đời sống và tinh thần cho nhân dân.

2. Kết quả nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân vận; công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; công tác quán triệt thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị và phát triển kinh tế - xã hội.

- Nhà trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế làm việc của nhà trường, kịp thời thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo, các Hội đồng và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực và có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời nắm bắt và chủ động chỉ đạo thực hiện tốt các vấn đề phức tạp, nảy sinh, tạo được chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tăng cường tiếp xúc với các tổ, bộ phận, cá nhân phụ trách các mảng công việc để tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Tổ chức các phiên họp định kỳ đúng quy định, chất lượng cuộc họp được nâng lên, chuẩn bị tốt các chương trình, nội dung họp và mời thành phần họp đúng quy định.

- Đơn vị kịp thời xử lý và chủ động khắc phục khi phát hiện có phản ánh phiến hà của người dân.

- Thực hiện nghiêm và đầy đủ việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định tại cơ quan, cả về hình thức lẫn nội dung để người dân biết, hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi những thiếu, gây phiền hà cho người dân.

- Hàng năm, tổ chức kiểm tra nội bộ để phát hiện những bất cập trong các quy định về thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ, nhằm cải tiến, hợp lý hóa thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ, không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn và người dân phải đi lại nhiều lần bổ sung hồ sơ.

- Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh học sinh thường xuyên triển khai đầy đủ các khoản thu của nhà trường và các khoản thu hộ để phụ huynh học sinh nắm.

- Thực hiện tốt việc cài đặt định danh điện tử mức độ 2, Đề án chuyển đổi số.

3. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhà trường đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh với nhiều hình thức như tuyên truyền qua các diễn đàn, hội nghị, qua sinh hoạt dưới cờ, các trang mạng xã hội, trên cổng thông tin điện tử của đơn vị,...

4. Việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nhà trường đã ban hành và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024. Sau khi ban hành kế hoạch Ban chỉ đạo đã tập trung triển khai và chỉ đạo các tổ, các bộ phận, các tổ chức đoàn thể, cá nhân liên quan tuyên truyền rộng rãi trên các mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng,...

Chi ủy và nhà trường đã tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và điển hình “Dân vận khéo”, các điển hình gương người tốt, việc tốt.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của quần chúng, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong nhà trường, gắn với các phong trào thi đua, yêu nước và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu gương các cá nhân có thành tích để viên chức trong nhà trường học tập và đề nghị cấp trên khen thưởng những cá nhân có thành tích nổi bật.

5. Kết quả tổ chức Quyết định số 379/QĐ-UBND-HC ngày 30 tháng 9 năm 2021 của UBND Huyện ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Tân Hồng giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng về Cải cách hành chính năm 2024; việc phân cấp phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; công tác rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; thực hiện chuyển đổi số.

Nhà trường thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, niêm yết công khai tại bảng thông báo công khai và trên Trang Thông tin điện tử của nhà trường. Kịp thời xử lý và chủ động khắc phục khi phát hiện có phản ánh phiền hà của người dân.

Thực hiện nghiêm và đầy đủ việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định tại cơ quan, cả về hình thức lẫn nội dung để người dân biết, hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ cải cách hành chính. Thực hiện tốt Công văn số 09/UBND-HCQT ngày 09 tháng 3 năm 2020 của UBND Tỉnh của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy.

Hàng năm, tổ chức kiểm tra nội bộ để phát hiện những bất cập trong các quy định về thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ, nhằm cải tiến, hợp lý hóa thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ, không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn và người dân phải đi lại nhiều lần bổ sung hồ sơ.

Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp phụ huynh học sinh thường xuyên triển khai đầy đủ các khoản thu của nhà trường và các khoản thu hộ để phụ huynh học sinh nắm.

Thực hiện tốt việc cài đặt định danh điện tử mức độ 2, mô hình công dân học tập, Đề án chuyển đổi số, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện chuyển đổi số, dạy học trực tuyến, thực hiện hồ sơ số, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử, Quản lý kế hoạch bài dạy trên hệ thống vnEdu; không thu tiền mặt các khoản thu Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn.

Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của nhà trường được cải thiện đáng kể.

6. Kết quả thực hiện quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức; công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở, trong hoạt động của cơ quan. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện quy chế dân chủ. Xác định rõ việc tổ chức thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân

chủ ở cơ sở là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở đồng thời, thực hiện nêu gương, thực hành dân chủ ngay trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm.

7. Kết quả thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm.

Công khai lịch tiếp công dân; bố trí nơi tiếp công dân đúng quy định; thực hiện tốt chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và chế độ tiếp dân định kỳ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, viên chức về công tác dân vận trong đơn vị; tăng cường công tác giáo dục phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với học sinh và Cha mẹ học sinh. Đồng thời, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận của chính quyền để thực hiện các chỉ tiêu đề ra; ban hành các văn bản từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, tạo thương hiệu cho nhà trường.

Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết các vấn đề còn bức xúc trong học sinh và Cha mẹ học sinh. Chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt công tác dân vận. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong viên chức.

Đội ngũ viên chức trong trường thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết các bức xúc nhỏ nên trong năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo xảy ra.

8. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cơ quan ban hành cơ chế, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng cho đơn vị.

Nhà trường luôn duy trì chế độ làm việc định kỳ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. ưu điểm

Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận và đã tổ chức tương đối hiệu quả các phong trào trong nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong 06 tháng đầu năm 2024 cụ thể:

100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các quy định của ngành, của trường, địa phương.

100% giáo viên trong nhà trường thực hiện tốt việc triển khai dạy học theo chương trình GDPT 2018 tới Cha mẹ học sinh và được mọi người đồng tình ủng hộ, đồng hành.

Cha mẹ học sinh hỗ trợ các lớp học của con em mình trong việc mua sắm, làm đồ dùng phục vụ học tập: Sách vở, bộ chữ Tiếng việt, bộ học toán, bút mực, màu, giấy vẽ, ...

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2023-2024, có 6 viên chức được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 26 viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tiếp công dân đúng theo quy định.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã triển khai quán triệt đến 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và đã tiến hành triển khai thực hiện có hiệu quả trong nhà trường.

2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế

Hạn chế: Còn một số ít viên chức nhận thức chưa sâu sắc về tầm quan trọng của công tác dân vận trong nhà trường nên chỉ tiêu kết nạp quần chúng vào Đảng chưa cao.

Nguyên nhân: Công tác tuyên truyền vận động chưa thường xuyên do đặc thù công việc tập trung hoạt động chuyên môn, hoạt động dạy và học, rèn luyện phẩm chất năng lực cho học sinh.

VI. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của nhà trường đối với công tác dân vận trong tình hình mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Tiếp tục có kế hoạch thực hiện công tác dân vận, dân chủ phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/CTTTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 311-QĐ/TU ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy

chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Tỉnh; Kế hoạch số 22-KH/BDVHU-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Huyện về phối hợp thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2024,...

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục đích, vai trò, tác phong của phong trào thi đua “dân vận khéo”, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp đỡ nhau nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận.

Luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận chính quyền sát với từng đối tượng, phù hợp tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vừa hồng vừa chuyên, có phong cách “gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực sự là “công bộc của dân”.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của quần chúng, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong nhà trường, gắn với các phong trào thi đua, yêu nước và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức đối với công tác dân vận chính quyền.

- Đẩy mạnh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có trách nhiệm, có thái độ tích cực hết lòng phục vụ nhân dân.

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, địa phương.

- Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ (báo cáo);
- Chi bộ nhà trường (báo cáo);
- BGH, Công đoàn (để biết);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Tấn Phước